

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10022

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.86

Ad Value: 45,432

PRValue (x3): 136,296

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทำเว็บเกษตรเปิดช่อง'ค้าออนไลน์' ลุยโครงการด่วนกลุ่มยากจน-ดันรายได้ทะลุ1.8แสน

## ทำเว็บเกษตรเปิดช่อง'ค้าออนไลน์'

### ลุยโครงการด่วนกลุ่มยากจน-ดันรายได้ทะลุ1.8แสน

กระทรวงเกษตรฯ เล็งส่ง "บิกดาต้า" ถึงมือเกษตรกร นำมาใช้ประโยชน์ 5 ด้าน พร้อมทำเว็บไซต์ข้อมูลสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรค้าออนไลน์ ดันโครงการเร่งด่วน เกษตรกรยากจนมีรายได้เกิน 1.8 แสนบาทต่อปี ยกกระตือรือร้นได้ทั่วประเทศ และแก้ภัยพิบัติด้านเกษตร

นายพีระพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (บิกดาต้า) ของกระทรวงเกษตรฯ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวบรวมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนพ.ค.นี้ โดยข้อมูลที่กระทรวงรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาประเทศ ตามคำสั่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำบิกดาต้า ใช้ประโยชน์ในทุกๆ ด้าน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นกลไกหลักในการบริหารแผ่นดินนำไปสู่ประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ สั่งการเพิ่มเติมให้จัดทำเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระดับจังหวัด ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้า สถานที่ตั้ง

ช่องทางติดต่อเกษตรกร รวมถึงเชื่อมโยงช่องทางการตลาดกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร ในรูปแบบระบบการค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ถือเป็นผลงานของบิกดาต้า ด้านการเกษตร

สำหรับที่ประชุมคณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์บิกดาต้า สรุปได้ 5 ด้าน 1.การตลาดและแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 2.ภัยพิบัติด้านการเกษตร 3.ปรับปรุงสวัสดิการเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 4.จัดการพื้นที่ด้วยเกษตรแม่นยำสูง 5.วิเคราะห์ทรัพยากรด้านเกษตร

"บิกดาต้าด้านการเกษตร โครงการที่สามารถทำได้เร่งด่วน ได้แก่ ภัยพิบัติด้านการเกษตร และปรับปรุงสวัสดิการแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรทั่วประเทศ"

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงพื้นที่สัมผัสกับผู้ลงทะเบียน 11.5 ล้านคน ดำเนินการแล้ว 3.7 ล้านราย เป็นเกษตรกร 900,000 ราย สนใจเลือกเมนูอาชีพ 530,000 ราย เป็นผู้ที่มิที่ดินทำกิน 270,000 ราย และจะลงสำรวจอีกครั้งว่าสนใจเมนูอาชีพเกษตรในด้านใด